

Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Pháp danh: HÒA THƯỢNG THÍCH BẢO NGHIÊM
- Thế danh: ĐẶNG MINH CHÂU
- Sinh ngày: 27/12/1956
- Giới phẩm: Hòa thượng
- Quê quán: xã Vũ Lăng, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.
- Thường trú: Chùa Bằng, số 63 phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
- Hiện đang tham gia tổ chức: Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban hồng pháp Trung ương; Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.
- Chức vụ đề nghị khen thưởng: Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban hồng pháp Trung ương.
- Trình độ: Tiến sỹ Tôn giáo học.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao

- Từ năm 1974-1986: Học viên Trường Cao cấp Phật học Việt Nam.
- Từ năm 1986-1992: Chánh Văn phòng, Chánh Thư ký, Phó Trưởng ban Ban Thường trực Ban Trị sự thành hội Phật giáo Hà Nội.
- Từ năm 1992-2007: Chánh Văn phòng, Chánh Thư ký; Phó Trưởng ban Ban Thường trực Ban Trị sự thành hội Phật giáo Hà Nội; Ủy viên Hội đồng Trị

sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội; Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội.

- Từ năm 2008-2010: Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương; Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội.

- Từ năm 2011-2014: Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương; Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; Đại biểu Quốc hội Khóa XIII; Ủy viên Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng của Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội.

- Từ năm 2015 - đến nay: Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương; Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, XIV, XV; Ủy viên Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng của Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên, Phó Chủ tịch (không chuyên trách) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội; Ủy viên Hội đồng tư vấn về tôn giáo; Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa Bình Việt Nam.

2. Thành tích đạt được của cá nhân

Tôi xuất gia tu hành năm từ năm 14 tuổi, thọ giới tỷ kheo năm 1975, được Giáo hội tấn phong giáo phẩm Thượng tọa năm 1997 và Hòa thượng năm 2012. Là một tu sĩ Phật giáo, tôi luôn giữ trọn đời sống đạo, phát huy tinh thần Đạo pháp, Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, luôn quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho tín đồ Phật tử và quần chúng nhân dân trong cả nước và trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tham gia công tác trong Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và lãnh đạo Phật giáo Hà Nội từ năm 2008, tới nay đã trải qua 13 năm ở cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương và Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội, tôi luôn phát huy tinh thần phụng sự dân tộc của đạo Phật, của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, động viên tăng, ni, tín đồ phát huy tinh thần nhân ái, truyền thống yêu nước, tinh thần hộ quốc an dân, đóng góp vào sự phát triển chung của Giáo hội và sự phát triển của Phật giáo Thủ đô Hà Nội, hướng đến xây dựng Giáo hội, xây dựng Thủ đô cường thịnh, phát triển bền vững, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Thứ nhất, trong hoạt động tôn giáo của Giáo hội, của Ban Hoàng pháp Trung ương, với vai trò thành viên Ban lãnh đạo Hội đồng Trị sự, tôi luôn động viên, hướng dẫn, giáo dục tăng, ni, đào tạo tăng tài nâng cao trí tuệ không chỉ Phật học mà còn hiểu biết về thế học, hiểu biết nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội để chăm lo đời sống tinh thần cho tín đồ Phật tử và quần chúng nhân dân, đủ khả năng gánh vác trách nhiệm của một tu sĩ Phật giáo, trách nhiệm của một vị trụ trì chùa. Luôn hướng đến mục tiêu giáo dục Phật giáo, đào tạo các vị Tăng ni sinh trở thành những tu sĩ Phật giáo chân chính, chuyên cần học để tu, để hoằng pháp, giúp đời, học để trau dồi đạo đức và trí tuệ, để thuận lợi hơn trên con đường tu hành. Với vai trò, uy tín của cá nhân luôn yêu cầu tăng, ni, phật tử hoạt động tôn giáo tuân thủ pháp luật, chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt Luật tín ngưỡng tôn giáo và quy định pháp luật khác của Nhà nước.

Với vai trò Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, một thành phố lớn, trái tim của cả nước, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước, hiện nay thành phố Hà Nội có 30 quận, huyện, thị, cả 30 quận, huyện thị đều có Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện với hơn 2.000 tăng, ni, 1.500 cơ sở tự viện với hơn 2 triệu tín đồ phật tử với nhiều hoạt động Phật sự như Tăng sự, Giáo dục, Hoằng pháp, Văn hóa, Nghi lễ, Từ thiện xã hội,..., tôi luôn động viên tăng, ni đảm bảo đời sống tinh thần cho phật tử Thủ đô, cùng nhân dân tham gia các phong trào xây dựng Thủ đô vững mạnh. Phát huy vai trò tiên phong, tích cực ủng hộ, tham gia vào thúc đẩy các nghị trình phát triển của Thủ đô, như: tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện nếp sống đạo đức, văn hóa; xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội phát động, đưa Phật giáo Hà Nội phát triển về nhiều mặt, nhằm ổn định hoạt động Phật giáo nói riêng và ổn định hoạt động tôn giáo nói chung, đóng góp vào sự ổn định xã hội trên địa bàn Thủ đô để phát triển Thủ đô và đất nước. Hướng dẫn động viên tăng, ni Phật giáo đề cao xây dựng tinh thần đoàn kết, không chỉ đoàn kết theo tinh thần đồng đạo mà còn là tinh thần đoàn kết giữa các tôn giáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết tôn giáo, đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh ngăn chặn lợi dụng tôn giáo gây chia rẽ dân tộc, xâm hại đến chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước của các thế lực xấu trong và ngoài nước.

Thứ hai, trong lĩnh vực văn hóa: Tôi luôn động viên tăng, ni, những vị trụ trì các ngôi chùa Phật giáo nói chung và các ngôi chùa là di sản văn hóa nói riêng có ý thức nghiên cứu, nhận diện, bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị của các di sản theo đúng quy định của Luật di sản văn hóa nhằm khơi dậy lòng tự hào, ý thức phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các tầng lớp nhân dân, đưa các di sản thành các di sản sống, động viên tăng, ni đóng góp vật chất cùng với chính quyền địa phương đầu tư cho công tác trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp các ngôi chùa đã được nhà nước công nhận là di sản văn hóa để truyền lại cho các thế hệ sau, bảo vệ môi trường văn hóa trong đời sống cộng đồng. Trong các nghi lễ Phật giáo đầu xuân đã trở thành truyền thống và một phần văn hóa của dân tộc, tôi luôn hướng dẫn tăng, ni, phật tử sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh, đúng tinh thần Phật giáo, thiết lập các Pháp hội Dược sư cầu quốc thái dân an, thể hiện bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng nền văn hóa Việt Nam vừa tiên tiến vừa đậm đà bản sắc như tinh thần của Nghị quyết lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VIII).

Thủ đô Hà Nội với 1000 năm văn hiến, từ thừa là kinh thành Thăng Long cho tới nay Hà Nội luôn là trung tâm văn hóa lớn của cả nước với sự hiện diện của nhiều di tích văn hóa vật thể và phi vật thể, trong đó có nhiều ngôi chùa của Phật giáo là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia hạng đặc biệt, cấp quốc gia, cấp thành phố. Phật giáo Thủ đô trong lịch sử đã để lại những dấu ấn sâu đậm, góp phần quan trọng trong việc phát triển tư tưởng nền tảng của văn hóa, đạo đức của người dân Hà Nội, góp phần xây dựng nên cốt cách, tâm hồn của người Tràng An. Là một chức sắc lãnh đạo của Phật giáo Hà Nội, tôi luôn hướng dẫn tăng, ni, phật tử phát huy đạo đức, trí tuệ Phật giáo, xây dựng tư tưởng khoan hòa, nhân ái, đưa những giá trị chuẩn mực trong đạo đức Phật giáo vào trong công tác Hoằng pháp. Bản thân tôi, trong những buổi Hoằng pháp và trong các khóa tu mùa hè cho các thanh-thiếu niên Phật tử, sinh hoạt của các Đạo tràng, các khóa tu niệm Phật của tín đồ tại chùa Bằng một cơ sở thờ tự Phật giáo mà tôi đang trụ trì và ở nhiều cơ sở tự viện khác trên địa bàn Hà Nội để góp phần trau dồi đạo đức, phẩm hạnh cho tín đồ phật tử đặc biệt là tín đồ là thế hệ trẻ, công dân tương lai của Thủ đô, khơi dậy tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm, chịu khó học tập, rèn luyện đạo đức, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, tôn sư trọng đạo, hiểu biết về lịch sử quê hương đất nước, hiểu biết về lịch sử của Thủ đô, tránh xa các tệ nạn xã hội, góp phần cùng với gia đình, nhà trường xây dựng thế hệ trẻ có đủ tài, đức để cống hiến xây dựng Thủ đô.

Thứ ba, trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế sâu, rộng, quá trình hội nhập quốc tế đó đã góp phần thúc đẩy Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Hà Nội nói riêng có sự chuyên môn mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu của tăng, ni, tín đồ và quần chúng nhân dân, với vai trò là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hà Nội, tôi cũng đã thể hiện vai trò và ảnh hưởng của mình không chỉ trên phương diện thuần túy tôn giáo mà còn ở nhiều phương diện khác nhau trong đó có ngoại giao tôn giáo.

Bản thân tôi, tham gia cùng với đoàn liên ngành của Chính phủ (gồm Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Ngoại giao và một số cơ quan ban, ngành khác) sang Mỹ để tham gia đối ngoại nhân quyền khi Mỹ đưa Việt Nam là quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo, tại cuộc đối thoại chúng tôi đã làm việc với các nghị sĩ Mỹ để giải tỏa những thắc mắc, những nghi vấn về tự do tôn giáo Việt Nam, trong đó có Phật giáo. Tham gia đón tiếp các đoàn quốc tế đến thăm, làm việc với Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Hà Nội về Phật giáo, về tự do tôn giáo và chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng Nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo.

Tôi đã cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội, đóng góp cùng với Trung ương Giáo hội tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc vào các năm 2008, 2014, 2019. Thành công của sự kiện tôn giáo này đã góp phần giới thiệu Việt Nam trở thành điểm sáng về chính sách tôn giáo và chính sách đối ngoại rộng mở, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, giới thiệu đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, góp phần đấu tranh với những hoạt động lợi dụng tôn giáo của các cá nhân, tổ chức, các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc kích động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam của các phần tử cực đoan.

Thứ tư, trong lĩnh vực từ thiện xã hội, trong thời điểm nhiều tỉnh thành miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ, chúng tôi cùng tăng, ni Phật tử của Giáo hội và của Thủ đô đã đồng lòng hướng về đồng bào, quyên góp ủng hộ giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn. Tôi đã trực tiếp cùng tăng, ni tham gia các chương trình an sinh, từ thiện xã hội như: đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo ở một số bệnh viện, trao tặng nhà tình nghĩa cho những gia đình chính sách, tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, gia đình liệt sĩ, người già neo đơn.

Hàng năm, tôi cùng với Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Hà Nội tổ chức đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân trong vụ thảm sát B52 nhân ngày 22/12.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19 đang hoành hành, tôi đã lãnh đạo tăng, ni, phật tử cùng toàn dân chống dịch, thực hiện tốt 5K của Bộ Y Tế, vận động tăng, ni, phật tử đóng góp quỹ mua vacxin, tặng quà và trang thiết bị y tế cho những khu cách ly, những bệnh viện dã chiến.

Thứ năm, vai trò là Đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV, tôi hiểu rằng, đại biểu Quốc hội không phải là một chức danh mà là một trọng trách thiêng liêng do nhân dân giao phó, thay mặt nhân dân nói lên tiếng nói của họ trước nghị trường Quốc hội. Là đại biểu Quốc hội đại diện cho cử tri Thủ đô nói riêng và nhân dân cả nước nói chung, thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân, tôi luôn liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri đối với Quốc hội và vận động nhân dân thực hiện theo Hiến pháp và pháp luật. Tôi luôn tham gia đầy đủ các kỳ họp, các phiên họp toàn thể của Quốc hội, tham gia các hoạt động của Đoàn đại biểu quốc hội của Ủy ban văn hóa, giáo dục Thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc về nhiệm vụ và quyền hạn của tôi. Tôi đã cùng với các đại biểu Quốc hội khác trong các khóa, đóng góp ý kiến xây dựng các dự án Luật trình Quốc hội, thảo luận và đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội, đưa ra những giải pháp nhằm phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền, đưa đất nước phát triển ngày càng phồn vinh và hạnh phúc.

Trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, với vai trò là một đại biểu ứng cử Quốc hội, một cử tri, một công dân, đồng thời trên cương vị lãnh đạo của Phật giáo Hà Nội, tôi đã xác định cần nâng cao nhận thức cho tăng, ni, tín đồ phật tử trên địa bàn thành phố Hà Nội về cuộc bầu cử, tôi đã cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đồng hành cùng với chính quyền thành phố tham gia công tác tuyên truyền, vận động tăng, ni, tín đồ hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân, về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân để mỗi tăng, ni, phật tử nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia ứng cử và bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nội dung tuyên truyền này được đưa vào trong các ngày sinh hoạt Đạo tràng, các ngày lễ của Phật giáo. Ngoài ra, tôi còn khích lệ và nêu

cao vai trò tuyên truyền, vận động về công tác bầu cử của một số chức sắc là những người có uy tín đối với tăng, ni, tín đồ, đồng viên cử tri tin tưởng vào các ứng cử viên trúng cử đều là những vị Đại biểu có thể làm tốt vai trò, nhiệm vụ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Năm	Hình thức khen thưởng	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2011	Huân chương Đại đoàn kết dân tộc	Quyết định số 2007/QĐ-CTN, ngày 5/11/2011 của Chủ tịch nước
2017	Huân chương lao động hạng Ba	Quyết định số 1227/QĐ-CTN, ngày 30/6/2017 của Chủ tịch nước
2007	Bằng khen Thủ tướng Chính phủ	Quyết định số 1671 QĐ/TTg ngày 11/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ
2008	Bằng khen Thủ tướng Chính phủ	Quyết định số 1449 QĐ/TTg ngày 6/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ
2011	Bằng khen Thủ tướng Chính phủ	Quyết định số 591 QĐ/TTg ngày 21/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ
2015	Kỷ niệm chương	Quyết định số 457/QĐ-MTTW ngày 22/9/2015 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
2015	Kỷ niệm chương	Quyết định số 02/QĐ-BDVTW của Ban Dân vận Trung ương
2018	Kỷ niệm chương	Quyết định số 3067/QĐ-BTL ngày 19/4/2018 của Bộ Tư lệnh Biên phòng
2018	Bằng khen	Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
2018	Huy hiệu vì sự xây dựng Thủ Đô	Quyết định số 5451/QĐ-UBND ngày 11/10/2018
2020	Kỷ niệm chương	Quyết định khen thưởng số: 13/QĐ-LH-TĐKT của Hiệp hội Tổ chức Hữu nghị Việt Nam

2021	Bằng khen UBTWMTTQVN	Quyết định số 833/MTTW-KT ngày 22/3/2021 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
2021	Kỷ niệm chương	Quyết định số 1243/NQ-UBTVQH14 ngày 27/3/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội

IV. KỶ LUẬT: Không bị kỷ luật và không có án tích.

**XÁC NHẬN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH**



Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

NGƯỜI BÁO CÁO

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN